



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม
อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายแนว ๑ ทิศเหนือ หมู่ที่ ๕ โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้าย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม กำหนด ราคากลาง ๒๒๓,๔๐๐.- บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
๕. มีผลงานประเภทเดียวกัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายแนว ๑ ทิศเหนือ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนิคม ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๑๑,๗๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยพร้อมกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เวลา ๐๙.๓๐ น. เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำดูสถานที่พร้อมกัน และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ผู้ที่มาแสดงตนและลงชื่อดูสถานที่หลังเวลา ๑๐.๐๐ น. ถือว่าสละสิทธิ์การดูสถานที่ (หมายเหตุผู้ที่ไม่มาดูสถานที่ถือว่ารู้สถานที่ก่อสร้างที่อยู่แล้ว และจะมาเรียกร้องสิทธิใด ๆ ก็องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคมในภายหลังไม่ได้)

กำหนดยื่นซองสอบราคา โดยกำหนดให้มีการยื่นซองสอบราคา ดังนี้

๑. กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ
๒. กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา

กำหนดเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายแนว ๑ ทิศเหนือ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างพร้อมแบบแปลนได้ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ระหว่างวันที่ ๑๙ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๘๐-๙๒๙๓ ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม www.bannikhom.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายสุพจน์ พลการ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม